

## **BSR hỗ trợ hơn 93.000 lít xăng dầu cho các tỉnh phía Bắc để cứu trợ bão lũ**

10:59 19/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Nhằm góp phần nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão số 3 để lại, ngoài các nhu yếu phẩm, nhiên liệu cũng được xem là cấp thiết để phục vụ cho người dân và lực lượng chức năng. Hưởng ứng lời kêu gọi của các tỉnh phía Bắc, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã kịp thời vận chuyển, hỗ trợ hơn 93.000 lít xăng dầu, góp phần khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống người dân chịu ảnh hưởng của bão số 3.**

Sau khi bão số 3 qua đi, các tỉnh phía Bắc hiện đã chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai như mưa lớn, lũ lụt, sạt lở. Đời sống người dân nhiều nơi vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu thốn về thức ăn, nước uống, thuốc men... Cả nước ta hiện đang đồng lòng hướng về các tỉnh phía Bắc, hàng trăm đoàn cứu trợ các nơi đã đổ về các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề hậu bão số 3. Trong số những nhu yếu phẩm được quyên góp, nhiên liệu cũng là vấn đề lớn được đặt ra do các tuyến đường ở nhiều nơi đã bị tê liệt.



*Chuyến xe thứ 2 của BSR chở hơn 19.000 lít xăng A95 hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái.*

Ngoài ra, lượng mưa lớn qua đi đã để lại lượng lớn rác thải và bùn đất tại các khu vực bị ngập lụt trước đó. Đồng thời, nhiều huyện miền núi cũng chịu cảnh lũ quét, sạt lở... Việc này gây không ít khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, cứu trợ người dân của lực lượng cứu nạn, cứu hộ. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng cũng làm cho việc vận chuyển các nhu yếu phẩm, nhiên liệu gặp rất nhiều gian nan.

Hưởng ứng lời kêu gọi của các tỉnh phía Bắc, BSR đã gửi gần 20.000 lít dầu DO để hỗ trợ người dân và lực lượng cứu trợ tỉnh Yên Bái trong đêm ngày 14/9. Trong ngày 15/9, BSR tiếp tục hỗ trợ 19.280 lít xăng A95 cho tỉnh Yên Bái và các địa phương khác để góp phần giúp đỡ người dân và lực lượng chức năng như hỗ trợ xăng A95 cho tỉnh Tuyên Quang (10.000 lít), tỉnh Phú Thọ (10.937 lít) và tỉnh Hưng Yên (30.529 lít). Qua đó, góp phần giải quyết khó khăn về thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ vừa qua.



*Xe hỗ trợ xăng dầu cho tỉnh Phú Thọ.*

Song hành cùng việc hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp ủng hộ các tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại do bão số 3, lũ lụt, BSR cũng đi đầu trong công tác hỗ trợ nhiên liệu cho lực lượng chức năng, lực lượng cứu hộ và người dân.

Những chuyến xe hỗ trợ nhiên liệu cũng góp phần giúp người dân, lực lượng chức năng và các đội cứu trợ thuận lợi trong công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, tiếp tế lương thực, thực phẩm, giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/bsr-ho-tro-hon-93000-lit-xang-dau-cho-cac-tinh-phia-bac-de-cuu-tro-bao-lu>